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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 
 

Svar við fyrirspurn fulltrúa Vinstri grænna um öryggismál í Borgarbókasafni í 
Grófinni 

Á fundi menninar-, íþrótta- og tómstundaráðs 9. febrúar 2024 lagði fulltrúi Vinstri grænna 
fram svohljóðandi fyrirspurn: 
 

Í ljósi fregna af ítrekuðum ógnunum sem starfsfólk Borgarbókasafns í Grófinni 
hefur lent í á liðnum misserum óskar fulltrúi Vinstri grænna eftir upplýsingum um 
hvernig öryggismálum sé háttað á safninu, til hvaða ráða hafi verið gripið til að 
tryggja öryggi starfsfólks og gesta og hvort frekari ráðstafanir séu mögulegar eða 
fyrirhugaðar? 
 

 
Svar: 
Á þjónustutíma safnsins hefur verið starfandi öryggisvörður undanfarna mánuði 
og verður svo áfram.  Viðvera öryggisvarðar hefur bætt ástandið, sem var á 
safninu.  Unnið er að framtíðarfyrirkomulagi í öryggismálum safna borgarinnar. 
 
 
 
 
 


